

Phước Long, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**Thân ái gửi: Các đồng chí y bác sỹ, nhân viên ngành y tế  
thị xã Phước Long đang điều trị SARS-Cov2**

***Các đồng chí thân mến!***

Đại dịch Covid-19 đã, đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân góp phần ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào và đang thực hiện việc kiểm soát lây lan trong cộng đồng. Thành tích này có được nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ chiến sĩ áo trắng, những người luôn tiên phong, xông pha trên mọi mặt trận phòng chống dịch.

Hình ảnh cán bộ y tế cùng các cán bộ, chiến sỹ ở địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm phát hiện sớm các nguy cơ lây lan dịch bệnh, những người thầy thuốc sẵn sàng quên mình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-Cov2 tại Bệnh viện dã chiến, các khu vực điều trị, cách ly hay miệt mài trong việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh cho nhân dân... đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc, được nhân dân khen ngợi.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, một số cán bộ y bác sỹ, nhân viên ngành y trên địa bàn thị xã đã không may bị lây nhiễm bệnh cho bản thân mình và những người thân trong gia đình. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đồng chí không chỉ đã phát huy truyền thống, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh đáng tự hào của ngành y tế “Lương y như từ mẫu” mà còn góp phần quan trọng tạo dựng niềm tin, sự an tâm, tiếp thêm động lực để toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng phòng chống dịch. Giờ đây các đồng chí hãy yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục “vững chí, bền tâm” trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

Thay mặt Thường trực Thị ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, tôi ghi nhận và biểu dương những cống hiến, tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả gian nan, hiểm nguy của các đồng chí trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người thân trong gia đình các đồng chí đã luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.

*Chúc các đồng chí sớm bình phục sức khỏe, hạnh phúc!*



**Phạm Thụy Luân**

